

Phụ lục III
KIẾN NGHỊ ĐANG GIẢI QUYẾT¹

(Kèm theo Báo cáo số /BC-TTHĐND, ngày /11/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện)

Tổng cộng: 30 kiến nghị, cụ thể:

SỐ TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK HÀ	GHI CHÚ
I	TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6 (15)		
01	<i>Cử tri A Thit, thôn Kon Kơ Lôc, xã Đăk Mar:</i> Đề nghị Điện lực Đắk Hà quan tâm nâng cấp đường điện 3 pha của thôn để người dân lắp đặt điện 3 pha phục vụ tưới tiêu, sản xuất.	Khu vực này đã được phê duyệt đầu tư lưới điện 3 pha thuộc công trình: Hoàn thiện lưới, chống quá tải khu vực huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum năm 2022, công trình đang triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm 2023 (<i>trễ tiến độ do Máy biến áp bị hỏng, đấu thầu lại</i>).	
02	<i>Cử tri Nguyễn Văn Thao, TDP 2a, thị trấn Đăk Hà:</i> Năm 2021, đường điện tại nhóm 03 TDP 2a sa xuống đường giập chết bò của dân. Tôi và Ban quản lý TDP 2a đã kiến nghị điện lực Đắk Hà thay đường điện. Năm 2022 điện lực có vẻ tháo hết trụ điện của TDP và thay bằng cọc tre cho đến nay, đồng thời một số đường điện kéo vào trực tiếp trụ vòm nhà dân rất nguy hiểm. Đề nghị Điện lực Đắk Hà khảo sát và có giải pháp thay thế đường điện trên bằng trụ bê tông cho đảm bảo an toàn, tránh gây tai nạn.	Qua khảo sát, tuyến đường điện nhóm 3 TDP 2A đang được triển khai đầu tư đường dây hạ thế thuộc công trình Đồng bộ KfW 3.1. Trong thời gian chờ công trình đưa vào sử dụng, đề nghị các hộ dân gia cố khắc phục tạm thời các trụ tre bằng các trụ bê tông, chèn lót các vị trí dây dẫn có nguy cơ rò rỉ điện tại trụ vòm.	
03	<i>Cử tri Trương Đăng Diệm, Thôn Tân lập B, xã Đăk Hring:</i> Hiện nay, tại khu tạo vốn phía Đông và phía Tây xã Đăk Hring đơn vị thi công thực hiện còn bất cập, hệ thống thoát nước chưa bảo đảm, nước mưa vẫn chảy vào nhà dân; vỉa hè không có, khi thi công xong không san gạt mặt bằng để đảm bảo vệ sinh môi trường. Đề nghị các ngành quan tâm, kiểm tra và xử lý.	Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển quỹ đất phía Đông thôn Tân Lập B xã Đăk Hring đã đầu tư hệ thống thoát nước trong khu vực dự án; để bảo đảm nước không chảy tràn ở một số vị trí ngoài khu vực dự án, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà đã xây dựng mương dẫn nước đến khu vực suối, nhưng trong quá trình triển khai xây dựng một số hộ dân đòi giá tiền bồi thường đất quá cao so với giá nhà nước, do đó không triển khai xây dựng được, và đã giao cho UBND xã Đăk Hring tiếp tục vận động nhân dân hiến đất để thực hiện hệ thống thoát nước chung của dự án. Do quy	

¹ Là kiến nghị mà các cơ quan, đơn vị đang thực hiện trong quá trình xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành (*kể cả đã họp bàn giải quyết hoặc ban hành văn bản để chỉ đạo giải quyết*) nhưng **chưa có kết quả cuối cùng**.

		hoạch chi tiết mặt đường nhỏ 05 m, do đó không thiết kế vỉa hè đảm bảo đảm nền đường 05 m. Sau khi nghiệm thu đơn vị thi công đã san gạt mặt bằng để đảm bảo theo quy định.	
04	<i>Cử tri Dương Thị Phùng, thôn Kon Hnong Yôp, xã Đăk Hring:</i> Đất nhà ở của tôi đã sử dụng từ năm 2000, ổn định, không có tranh chấp, làm hồ sơ đề nghị cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đã 1 năm nhưng không giải quyết. Hồ sơ đã nộp tại Văn phòng đăng ký huyện. Đề nghị các cấp xem xét, trả lời cho gia đình.	UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát và có văn bản trả lời cụ thể đến cử tri.	
05	<i>Cử tri Đỗ Văn Lực, thôn 3, xã Đăk Pxi:</i> UBND huyện đã có kết luận thanh tra ngày 05/2/2023 về kết quả nguồn gốc quá trình sử dụng đất tại thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi, nhưng đến nay vẫn chưa thấy thực hiện. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo sớm thực hiện theo kết luận thanh tra.	Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND xã Đăk Pxi hướng dẫn người sử dụng đất hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSD đất; đến nay UBND huyện đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 4/5 trường hợp ⁽²⁾ ; còn lại 01 trường hợp xin rút hồ sơ trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính.	
06 - 07	<i>Cử tri Nguyễn Quang Hân, thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngok:</i> - Nội dung 1: Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn tố cáo của tôi về việc ông Nguyễn Xuân Hải, thôn Đăk Bình có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm dụng đất công và đất lúa 2 vụ của xí nghiệp thủy nông (Nay là Công ty TNHH MTV cà phê 704) để xây dựng nhà ở. - Nội dung 2: Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án Quy hoạch chi tiết điểm dân cư thôn Đăk Bình (Khu vực phía Tây đường chính khu Trung tâm hành chính xã), đề nghị UBND huyện xem xét giao lại diện tích 2.000 m ² , giáp Trạm điện 110 KV để làm sân thể thao của thôn Đăk Bình (hiện tại, khu vực này đã được các	- Nội dung 1: Để khắc phục nội dung trên, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường huyện tiếp tục phối hợp, đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ⁽³⁾ rà soát, tra cứu hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc phối hợp với đơn vị tư vấn đang thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính tra cứu) cung cấp để tham mưu UBND huyện xử lý, giải quyết. - Nội dung 2: Ngày 25/10/2023, UBND huyện đã ban hành Công văn số 3307/UBND-NC, trong đó đã Giao phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu thành lập Tổ xác minh để tiếp tục xác minh, làm rõ các nội dung có liên quan để thực hiện Kết luận thanh tra, cũng như giải quyết kiến nghị của công dân liên quan đến nội dung này. Tổ xác minh dự kiến làm việc trong tháng 11 và tháng 12/2023. Sau khi có kết quả xác minh sẽ thông tin đến cử tri để biết.	

² Hồ sơ ông Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Hữu Sơn, Bùi Đức Quốc, Đỗ Văn Lực và bà Hồ Thị Xuân

³ Công văn số 3412/UBND-NC, ngày 13/12/2022 của UBND huyện V/v thực hiện nội dung kiến nghị của Kết luận số 04/KL-TTr ngày 11/3/2020 của Thanh tra tỉnh; Công văn số 234/TNMT-TH ngày 21/6/2023 của Phòng TN&MT V/v đề nghị phối hợp cung cấp hồ sơ có liên quan để thực hiện Kết luận số 04/KL-TTr ngày 11/3/2022 của Thanh tra tỉnh Kon Tum.

	<i>hộ dân đầu tư sân bóng chuyên rộng khoảng 400 m2).</i>		
08	<i>Cử tri Đỗ Như Vũ, thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi: Đề nghị UBND huyện sớm đề nghị Công ty Cổ phần Đức Thành – Gia Lai để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 09 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thủy điện Đăk Pxy 5 (đến nay đã quá thời hạn theo Thông báo số 2596, ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh).</i>	Đối với nội dung này Ủy ban nhân dân huyện đã giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra Liên ngành kiểm tra, rà soát lại tổng thể hồ sơ pháp lý, hồ sơ đo đạc, thiết kế kỹ thuật, cơ sở xác định cao trình, phương án hỗ trợ, bồi thường dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các hộ dân chưa thống nhất bồi thường, hỗ trợ của dự án Thủy điện Đăk Psi 5.	
09	<i>Cử tri A Sáu, thôn Kon Pao Kơ La, xã Đăk Pxi và Cử tri A Lương, thôn Đăk Xế - Kơ Ne, xã Đăk Long: Kiến nghị Công ty TNHH MTV IN NOV GREEN yêu cầu thu hồi đất của các hộ dân đã canh tác từ năm 2010 đến nay và chỉ hứa hỗ trợ rất thấp (1.500.000đ/ha). Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng làm việc với Công ty để bảo vệ quyền lợi cho người dân.</i>	- Qua làm việc kiểm tra, hiện nay có nhiều trường hợp người dân canh tác trên phần diện tích đất đã được UBND tỉnh cho Công ty TNHH MTV Innov Green thuê từ năm 2009 theo Quyết định số 1348/QĐ-UBND. Ủy ban nhân dân huyện và các ngành của tỉnh đã đề nghị Công ty TNHH MTV Innov Green liên kết với các hộ dân tiếp tiếp thực hiện dự án, có phương án hỗ trợ, liên kết nhằm đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân. - Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục kiến nghị với UBND tỉnh xem xét chỉ đạo Công ty TNHH MTV Innov Green phối hợp giải quyết kiến nghị của công dân.	
10	<i>Cử tri Nguyễn Thị Duyên, thôn Bình Minh, xã Hà Môn: Hiện nay, bản thân là công nhân hợp đồng giao nhận khoán 2.2 ha diện tích cà phê tái canh của Công ty cà phê Đăk Uy; diện tích sau khi tái canh từ năm 2019 đến 2022 phải đưa vào diện tích kinh doanh nhưng vườn cây của gia đình bị bệnh, có năng suất thấp và đã được các phòng, ban của Công ty làm việc kiểm tra xác nhận diện tích vườn cây bị sâu bệnh, tuy nhiên công ty đưa ra phương án thu sản phẩm cà phê bói cao nên việc giao nộp khoán bị thiếu hụt. Gia đình và một số công nhân có diện tích nhận khoán như gia đình đã có kiến nghị nhưng Công ty không xem xét giải quyết mà trả lời chỉ có Tổng công ty cà phê Việt Nam mới có thẩm quyền giải quyết. Vì vậy việc phải đóng sản phẩm khoán cao hơn thực tế sản lượng cà phê gia đình thu được trên 1ha đã ảnh hưởng tới quyền lợi của công nhân. (gia đình chỉ thu được trên 4 tấn tuy</i>	Vấn đề này Công ty cà phê đã mời Phòng NN&PTNT huyện và Cục thuế tỉnh Kon Tum cùng tham gia kiểm tra thực trạng vườn cây, đồng thời đã lập hồ sơ đề nghị miễn giảm từ năm 2023 đối với các vườn bị sâu bệnh và trình Tổng Công ty cà phê Việt Nam phê duyệt làm cơ sở thực hiện. Đến nay, Tổng Công ty cà phê Việt Nam vẫn chưa có công văn trả lời về nội dung này. Công ty cà phê Đăk Uy đang tiếp tục làm tờ trình đề nghị giải quyết ý kiến của cử tri Nguyễn Thị Duyên.	

	<p>nhiên phải nộp sản phẩm hơn 9 tấn). Đề nghị UBND huyện xem xét kiến nghị với Công ty cà phê Đắk Uy xem xét đánh giá, phân loại lại đối với các vườn cây để giảm sản lượng nộp khoán cho các hộ gia đình công nhân có diện tích cà phê bị thiệt hại do sâu bệnh.</p>		
11	<p><i>Cử tri Hồ Ngọc Hoan, TDP 3, thị trấn Đắk Hà:</i></p> <p>- UBND huyện trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 tại Báo cáo số 174/BC-UBND, ngày 09/4/2023: “<i>Chợ Trung tâm huyện chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung; mặt khác đường Hai Bà Trưng chưa được đầu tư hệ thống mương thoát nước. Do vậy, nên trong quá trình hoạt động, các loại chất thải, nước thải được xả thải trực tiếp ra môi trường</i>”.</p> <p>- Việc trả lời Chợ Trung tâm huyện chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung nhân dân thống nhất. Nhưng đường Hai Bà Trưng chưa được đầu tư hệ thống mương thoát nước là không đúng. Vì đường Hai Bà Trưng khi được đầu tư mới đã đầu tư hệ thống thoát nước rất tốt và có đường nước chảy vào những vị trí xác định. Việc sửa chữa vị trí nước chảy về quán karaoke Stom để hạn chế việc nước chảy vào nhà dân. Tuy nhiên, việc sửa chữa của các cơ quan cầu thả, thiếu trách nhiệm nên sau khi sửa chữa nước vẫn chảy vào nhà dân, gây thất thoát tiền của nhà nước, không mang lại hiệu quả; Trung tâm thương mại, khu làng nghề thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản của huyện quản lý, nhưng thiếu trách nhiệm, Nhân dân kiến nghị nhiều lần về việc nước thải của các cơ sở sản xuất nhựa tại làng nghề chảy vào khu dân cư, có hệ thống mương nước, xả thải nhưng không bao giờ được sửa chữa hay đầu tư. Nên khi mưa xuống, hoặc các cơ sở sản xuất nhiều dẫn đến bao nhiêu nước, rác thải bần</p>	<p>- UBND huyện xin tiếp thu, hiện nay ngân sách huyện còn đang khó khăn chưa cân đối được nguồn vốn nên trước mắt chưa triển khai thực hiện đầu tư hệ thống xử lý nước thải được. Sau khi cân đối được nguồn vốn, UBND huyện sẽ quan tâm xem xét.</p> <p>- Về ô nhiễm môi trường nước thải của các cơ sở sản xuất nhựa tại làng nghề chảy tràn trên đường, hiện nay UBND huyện Đắk Hà đã thống nhất Chủ trương đầu tư công trình: Hệ thống thoát nước; Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa hệ thống thoát nước tại cụm công nghiệp - TTCN, Làng nghề thị trấn Đắk Hà tại Văn bản số 756/UBND-TCKH ngày 16/9/2023, dự kiến hoàn thành xây dựng trong năm 2023.</p> <p>- Đối với hộ thuê đất trong Cụm công nghiệp để xay xát bột bời lờ gây ô nhiễm môi trường, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã làm việc trực tiếp với chủ cơ sở xay bột bời lờ. Chủ cơ sở đã thống nhất sẽ chuyển cơ sở sản xuất kinh doanh đến cụm CN Đắk La và UBND huyện đã thống nhất địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp Đắk La. Đồng thời, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình thuê đất; hoạt động các cơ sở sản xuất kinh doanh tại CCN-TTCN, Làng nghề thị trấn Đắk Hà. Sau khi có kết quả kiểm tra, UBND huyện sẽ có kế hoạch sắp xếp lại các cơ sở kinh doanh tại đây sao cho phù hợp.</p>	

	<p>của các cơ sở này chảy tràn xuống đường Hai Bà Trưng và chảy vào nhà dân gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Đề nghị các cấp xem xét giải quyết các ý kiến của người dân TDP3 trong suốt thời gian qua đã kiến nghị nhưng chưa được quan tâm giải quyết.</p> <p>- Tại Khu làng nghề, việc bố trí các ngành nghề trong khu sản xuất không hợp lý (<i>như sản xuất vỏ bời lồi</i>) đưa sát cạnh khu dân cư gây bụi bặm, mùi hôi nồng nặc. Nhân dân ý kiến nhiều lần vì gây mùi hôi, bụi bặm, ô nhiễm. Đề nghị xem xét lại.</p>		
12	<p><i>Cử tri Đoàn Văn Trường TDP 3, thị trấn Đắk Hà:</i> Khu vực Làng nghề đã có mương thoát nước, tuy nhiên các mương thoát nước bị lấp đầy đất, nước thải của xưởng xay xát bời lồi, mua phế liệu chảy lên mặt đường và tràn xuống mặt đường Hai Bà Trưng gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND huyện kiểm tra và có giải pháp xử lý.</p>	<p>Hiện tại, UBND huyện Đắk Hà đã thống nhất Chủ trương đầu tư công trình: Hệ thống thoát nước; Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa hệ thống thoát nước tại Cụm công nghiệp - TTCN, Làng nghề thị trấn Đắk Hà tại Văn bản số 756/UBND-TCKH ngày 16/9/2023 và giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện triển khai đầu tư, dự kiến hoàn thành xây dựng trong năm 2023.</p>	
13	<p><i>Cử tri Lại Thị Lê, TDP 3, thị trấn Đắk Hà:</i> Nước thải của Chợ trung tâm thương mại huyện Đắk Hà chảy xuống đất nhà và vườn gia đình tôi gây ô nhiễm môi trường về sức khỏe của gia đình và cả đất canh tác trồng trọt cũng bị ảnh hưởng nặng không sản xuất được, gia đình đã kiến nghị rất nhiều lần nhưng vẫn chưa có giải pháp khắc phục. Đề nghị UBND huyện kiểm tra và có giải pháp khắc phục.</p>	<p>Ngày 07 tháng 7 năm 2023 Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị Đắk Hà có mời Bà Lại Thị Lê để phối hợp, kiểm tra hệ thống thoát nước tại khu vực cử tri phản ánh. Thực tế tại vị trí đất nhà Bà Lại Thị Lê có đường ống thoát nước từ đường Hai Bà Trưng thoát xuống suối, không phải nước thải từ Chợ trung tâm chảy xuống. Khi trời mưa to nước từ đường Hai Bà Trưng tràn xuống quá nhiều, mương thoát nước không kịp, có lúc nước tràn ra vườn, xuống ao. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra khắc phục và có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường cho nhân dân.</p>	
14	<p><i>Cử tri Nguyễn Đình Điều, TDP 2b, thị trấn Đắk Hà:</i> Các tuyến đường khu quy hoạch TDP 2b người dân đã ý kiến nhiều năm nhưng chưa được các cấp quan tâm đầu tư. Hiện nay, các tuyến đường đã xuống cấp trầm trọng, đặc biệt là tuyến đường Tô Hiến Thành, nhân</p>	<p>Việc đầu tư xây dựng các tuyến đường được thực hiện theo tuần tự tuyến đầu nối vào tuyến chính (Đường Hùng vương), tiếp theo là các tuyến nhánh, vậy nên các tuyến theo ý kiến đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xin tiếp thu và bố trí vốn để đầu tư xây dựng. Hiện nay huyện đã bố trí vốn đầu tư xây dựng đường Trường Chinh, dự</p>	

	<p>dân không thể đi lại được đặc biệt trong mùa mưa, nước các nơi đổ về, tràn ra đường, làm xói lở hết đường, tạo thành những hố sâu, thường xuyên xảy ra tai nạn cho các cháu học sinh khi đi học. TDP đã cấm biển cảnh báo nhân dân không đi lại trên tuyến đường trên. Đây là tuyến đường huyết mạch liên xã. Học sinh và người dân các xã đi lại nhiều. Hiện nay nhân dân rất bức xúc. Huyện có trả lời chưa bố trí được kinh phí đầu tư. Tuy nhiên, tại sao lại bố trí kinh phí để đầu tư những tuyến đường khác như đường Trường Chinh, TDP1, đường không có các hộ dân sinh sống, trong khi đường Tô Hiến Thành nằm trong kế hoạch đầu tư của huyện, UBND huyện và các phòng ban đã về khảo sát, đánh giá để đầu tư nhưng đến nay không thực hiện. Đề nghị UBND huyện sớm xem xét đầu tư tuyến đường trên. Nếu chưa bố trí được kinh phí đầu tư toàn bộ tuyến đường thì UBND huyện nên xem xét bố trí làm từng giai đoạn cùng hệ thống mương thoát nước để đáp ứng mong mỏi của cử tri.</p>	<p>kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023.</p>	
15	<p><i>Cử tri Hàn Thanh Tâm, TDP 2a, thị trấn Đăk Hà:</i> Đoạn đường Quang Trung đi xuống U Rê dài 126 m vừa qua mưa to nước chảy từ các nơi đặc biệt tuyến đường sau lưng Công ty cà phê 731 (<i>Đường Phan Bội Châu</i>) đổ xuống đường Ngô Đăng kéo theo cát sỏi tràn về làm hư hỏng nặng hệ thống mương thoát nước, nước tràn ra đường Ngô Đăng kéo theo cát sỏi tràn đổ xuống các cánh đồng ruộng sản xuất lúa nước của người dân với số lượng cát sỏi rất lớn ($3.000m^2$). Ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. UBND huyện đã có kế hoạch đầu tư tuyến đường trên để cho học sinh đi học và người dân đi lại nhưng đến nay chưa thực hiện. Đề nghị huyện sớm quan tâm đầu tư tuyến đường trên và có kế hoạch sửa chữa, khắc phục hệ thống mương này để nhân dân sản xuất lúa trong vụ tới đảm bảo.</p>	<p>Tuyến đường và công trình thoát nước đã được đầu tư xây dựng, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2023. Riêng hệ thống kênh mương thủy lợi không đảm bảo ảnh hưởng đến canh tác lúa nước, UBND huyện sẽ có văn bản đề nghị công ty TNHH MTV 731 phối hợp xử lý.</p>	

II	SAU KỲ HỌP THỨ 6 (15)		
01	<i>Cử tri A Thit, thôn Kon Kơ Lôc, xã Đăk Mar:</i> Đề nghị Điện lực Đăk Hà quan tâm nâng cấp đường điện 3 pha của thôn để người dân lắp đặt điện 3 pha phục vụ tưới tiêu, sản xuất.	Khu vực này đã được phê duyệt đầu tư lưới điện 3 pha thuộc công trình: Hoàn thiện lưới, chống quá tải khu vực huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum năm 2022, công trình đang triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm 2023 (<i>trễ tiến độ do Máy biến áp bị hỏng, đấu thầu lại</i>).	
02	<i>Cử tri Nguyễn Văn Cường, thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi:</i> Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện phối hợp với UBND xã Đăk Pxi để rà soát toàn bộ đất ở của Nhân dân thôn Đăk Rơ Wang và có giải pháp để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân đã kiến nghị nhiều lần.	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với các trường hợp sử dụng đất tại thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi đã được cấp có thẩm quyền thanh tra và có Kết luận số 08b/KL-CT ngày 15/02/2023. Hiện nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các ngành tham mưu cấp GCNQSD đất cho 7/9 hộ dân đủ điều kiện theo quy định. Trong đó có 05/6 trường hợp thuộc thẩm quyền cấp GCNQSD đất của cấp huyện (4), hiện nay UBND huyện đã cấp GCNQSD đất cho 4/5 trường hợp; còn lại 01 trường hợp⁵ xin rút hồ sơ trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính. - Đối với trường hợp ông Nguyễn Thiên Sáng đang sử dụng thửa đất số 31, tờ bản đồ số 01 của ông Nguyễn Văn Bình. Hiện nay ông Nguyễn Văn Bình đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng thu hồi GCNQSD đất, sau khi cơ quan có thẩm quyền thu hồi GCNQSD đất đã cấp cho ông Bình, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục hướng dẫn ông Sáng hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất. - Đối với các trường hợp còn lại, ngày 01/8/2023 Phòng đã ban hành Công văn số 313/TNMT-TH, đề nghị UBND xã Đăk Pxi tiếp tục rà soát toàn bộ các trường hợp có vướng mắc về đất đai tại thôn Đăk Rơ Wang, đến nay qua rà soát còn khoảng 10 trường hợp có vướng mắc, Phòng đang tiếp tục tra cứu tài liệu, hồ sơ và tiếp tục làm việc với các hộ dân và các ngành chức năng có liên quan trong tháng 11/2023 để đề xuất hướng giải quyết. 	
03	<i>Cử tri Hoàng Ngọc Lư, TDP 1, thị trấn Đăk Hà:</i> TDP 1 hiện nay có một vị trí đất trống khoảng 350m ² sau đường Hà Huy Tập, lâu nay không sử dụng, không có cơ quan hay tổ chức cá nhân nào quản lý; bản thân tôi đã làm tờ trình gửi Chủ tịch UBND huyện và được Chủ tịch	UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn đo đạc xác định diện tích đất tại khu vực cử tri ý kiến. Qua đó, diện tích đất do UBND huyện quản lý khoảng hơn 700m ² , trong thời gian tới UBND huyện sẽ giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với	

⁴ Hộ ông Nguyễn Hữu Sơn, Đỗ Văn Lực, Bùi Đức Quốc, Hồ Thị Xuân.

⁵ Ông Nguyễn Ngọc Sơn.

	UBND huyện trả lời giao cho Phòng Tài nguyên - Môi trường tham mưu. Tuy nhiên, đến nay đã 2 năm nhưng diện tích đất trên vẫn chưa được thu hồi, chưa giải quyết. Đề nghị huyện có giải pháp thu hồi để đưa vào nhà nước quản lý. Tránh cá nhân lợi dụng lấn chiếm.	UBND thị trấn xây dựng phương án quản lý, sử dụng theo quy định.	
04	<i>Cử tri Phạm Huy Giản, TDP 5, thị trấn Đăk Hà:</i> Đất ở và nhà các sở chỉ huy của E701 sau là Nông trường 701 (ví dụ như: C15, C9 công ba lỗ bàn giao cho địa phương). Xin hỏi Cơ quan nào cấp phép cho bán, tiền có thu về ngân sách hay không?.	UBND huyện xin tiếp thu và đã chỉ đạo phòng ban chuyên môn kiểm tra, rà soát và sẽ có văn bản trả lời cụ thể đến cử tri.	
05	<i>Cử tri Hà Quang Tứ, TDP 6, thị trấn Đăk Hà:</i> Hai thửa đất số 2 và số 3, tờ bản đồ số 1 (nay là thửa 671 và 672) liền với hành lang đường bộ đường Hùng Vương - Hoàng Thị Loan (nguồn gốc đất đấu giá) của gia đình tôi được giao đất có thu tiền sử dụng đất, gia đình tôi đã chấp hành nộp tiền đầy đủ vào ngày 30/12/2022... nhưng đến nay gia đình tôi chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND huyện giải quyết cho gia đình tôi 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên và trả lời cụ thể thời gian nào được nhận?	<p>- Ngày 14/6/2023, UBND huyện đã Có Công văn số 306/UBND-TH ngày 14/02/2023 để báo cáo và xin ý kiến UBND tỉnh, Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh đối với việc giao đất có thu tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể đối với phần diện tích tăng thêm đo điều chỉnh lộ giới hành lang an toàn giao thông đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua huyện Đăk Hà.</p> <p>- Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện và Văn bản của Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh⁶, ngày 19/9/2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đã chủ trì buổi làm việc (tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà) để bàn xử lý kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về phần diện tích tăng thêm đo điều chỉnh lộ giới hành lang an toàn giao thông đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua huyện Đăk Hà.</p> <p>- Căn cứ Kết quả làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kết luận như sau: + Đối với diện tích đất khoảng 401m² khu vực sát Bến xe huyện Đăk Hà: Trước mắt chưa đặt vấn đề giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo như đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn</p>	

⁶ Văn bản số 1600/STNMT-QHKHSĐĐ ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn bản số 306/UBND-TH ngày 14 tháng 02 năm 2023.

		<p>bản số 1600/STNMT-QHKHSDĐ ngày 13 tháng 6 năm 2023. Giao Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà tiếp tục quản lý, sử dụng diện tích đất này vào các mục đích phù hợp.</p> <p>- Đồng thời, trong thời gian tới UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan sớm hoàn thành và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét dự thảo Quyết định Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỉ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Văn bản số 2097/UBND-HTKT ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát các trường hợp khó khăn, vướng mắc mà thực tiễn đã xảy ra trên địa bàn tỉnh (<i>đất nhỏ lẻ, xen kẹt trong khu dân cư, đất dôi dư do điều chỉnh hành lang an toàn đường bộ...</i>) để đưa vào dự thảo Quyết định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.</p> <p>Để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới UBND huyện sẽ mời cử tri làm việc để thống nhất hướng giải quyết.</p>	
06	<p><i>Cử tri Trần Thị Oanh, TDP 8, thị trấn Đắk Hà:</i> Một số lô đất tại TDP 8 khu vực Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đắk Hà. Vừa qua khi đi giao dịch làm hồ sơ chuyển nhượng cho con nhưng không thực hiện được, lý do các lô đất trên đang tạm ngừng giao dịch để phục vụ điều tra (<i>theo nội dung công văn 224/VC.CSĐT, ngày 30/7/2021 của cơ quan cảnh sát điều tra huyện Đắk Hà</i>). Tuy nhiên, được biết hiện nay việc điều tra đã ngừng lâu rồi, vậy việc điều tra đã giải quyết xong chưa, người dân tại khu đất trên hiện nay đã có thể giao dịch lại chưa. Đề nghị UBND huyện có thông báo cho gia đình biết để gia đình đi giao dịch chuyển nhượng hồ sơ quyền sử dụng đất cho con (<i>Truyền đạt ý kiến của cử tri Đỗ Văn Quang, TDP8</i>).</p>	<p>- Ngày 26/5/2023, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà đã ban hành Công văn số 1364/UBND-TH gửi Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum đề nghị cho ý kiến đối với các thửa đất được giao trước đây không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (<i>các thửa đất đang bị cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị tạm dừng giao dịch</i>).</p> <p>- Ngày 30/5/2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum chuyển nội dung kiến nghị đến Tòa án Nhân dân huyện Đắk Hà đề nghị xem xét, trả lời.</p> <p>- Sau khi có ý kiến của Tòa án nhân dân và Công an huyện. Ngày 25/10/2023, Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản số 3287/UBND-TNMT giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra rà soát, nghiên cứu các quy định của Pháp luật về đất đai, các văn bản có liên quan để tham mưu đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.</p>	
07	<p><i>Cử tri Hồ Tấn Đông, thôn 7, xã Ngọc Wang:</i> Thửa đất số 79, tờ bản đồ 53 diện tích 4.326 m² (<i>đất đang tranh chấp của Ông Nguyễn Trường Danh</i>), hiện nay ông</p>	<p>Hiện nay, các ngành chức năng của huyện đang phối hợp với UBND xã Ngọc Wang tra cứu hồ sơ, kiểm tra, làm rõ và xử lý sẽ theo quy định nếu phát hiện vi phạm.</p>	

	Nguyễn Tuấn Vũ, xây dựng hàng rào và làm sân phơi trên mảnh đất này. Bà con cử tri và Nhân dân trong thôn đề nghị cấp có thẩm quyền sớm thông tin để cử tri được biết thửa đất này thuộc về ai? ai quản lý? Vì sao đất đang tranh chấp chưa xử lý, giải quyết dứt điểm mà ông Nguyễn Tuấn Vũ, lại được sử dụng		
08 - 09	<p><i>Cử tri Nguyễn Thị Nguyên, thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngok:</i></p> <p>- Nội dung 1: Đề nghị cấp có thẩm quyền làm rõ việc thu hồi diện tích 616m² đất của gia đình tôi để làm gì? Hiện giờ chỉ thấy diện tích đất trên để cỏ mọc, ảnh hưởng đến diện tích cà phê giáp ranh của nhà tôi; Quyết định hủy giấy chứng nhận QSD đất của UBND huyện Đăk Hà nhưng chưa có quyết định thu hồi đất là trái với quy định pháp luật của Luật đất đai (<i>Cụ thể tại Điều 3, Luật Đất đai</i>). Việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất là hủy về mặt giấy tờ chứ không được thu hồi đất.</p> <p>- Nội dung 2: Đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết đơn kiến nghị của gia đình tôi với nội dung: Đề nghị hộ ông Trần Quang Cảnh cung cấp bản sao GCN QSD đất của gia đình ông để xác minh quy trình cấp GCN QSD đất của hộ ông Cảnh và nguồn gốc đường đi chung (<i>tôi đã có đơn gửi cho các vị đại biểu HĐND tỉnh, huyện</i>).</p>	Đối với nội dung kiến nghị của cử tri Nguyễn Thị Nguyên đã gửi đơn đến HĐND huyện Đăk Hà. Ngày 08/8/2023, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đã ban hành Công văn số 2233/UBND-NC về việc trả lời đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Nguyên theo quy định ⁽⁷⁾ .	
10	<i>Cử tri Hồ Tấn Đông, thôn 7, xã Ngok Wang:</i> Đề nghị UBND huyện kiểm tra, đánh giá tác động môi trường đối với trang trại nuôi heo tại thôn Kon Gu I (<i>Trang trại sát đường tỉnh lộ 671, đoạn thôn Kon Gu I</i>) trang trại chăn nuôi heo gây mùi hôi, thối làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của các hộ dân sinh sống của 2 thôn: Thôn 7 và thôn Kon Gu 1. Đề nghị cấp trên sớm kiểm tra xử lý, để đảm bảo môi trường cho người dân.	<p>- Dự án: chăn nuôi heo thịt tại thôn 5, xã Ngok Wang, do ông Nguyễn Đức Thần làm chủ đầu tư, với qui mô diện tích của dự án là 18.416,8m² đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.</p> <p>- Ngày 11/10/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã phối hợp với UBND xã Ngok Wang tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại trại chăn nuôi, qua kiểm tra hệ thống bể Biogas của cơ sở bị hỏng, dẫn đến làm phát tán mùi hôi thối ra môi trường xung</p>	

⁷ Có Công văn số 2233/UBND-NC ngày 08/8/2023 của UBND huyện kèm theo.

		<p>quanh. Tuy nhiên, do đang trong vụ chăn nuôi, nên cơ sở xin cam kết sau khi xuất hết lứa heo sẽ khắc phục và hoàn thành trong tháng 01 năm 2024.</p> <p>- Ngày 10/11/2023, UBND huyện ban hành Quyết định số 936/QĐ-UBND để thành lập Tổ kiểm tra liên ngành về công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung; Ngày 13/11/2023, Tổ kiểm tra Liên ngành tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở chăn nuôi nuôi heo thịt của hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thần, tại thôn Kon Gu 1 (thôn 5), xã Ngọc Wang. Qua kiểm tra hiện trạng và đối chiếu với hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại cơ sở chăn nuôi heo thịt do ông Nguyễn Đức Thần làm chủ, Tổ kiểm tra liên ngành xác định cơ sở chăn nuôi của ông Thần đã vi phạm các quy định về đăng ký môi trường, giấy phép môi trường, đánh giá tác động môi trường theo điểm a khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ; đối với hành vi vi phạm này phải được xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền theo điểm d khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.</p> <p>- Ngày 15/11/2023 Chủ tịch UBND huyện Đắk Hà đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đức Thần (chủ trại heo) phạt tiền với mức phạt là 35.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng chẵn)</p> <p>+ Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc ông Nguyễn Đức Thần, chủ cơ sở chăn nuôi heo thịt thực hiện xây dựng các hạng mục công trình xử lý chất thải theo đúng nội dung phê duyệt trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và buộc phá dỡ công trình, thiết bị xây lắp trái quy định.</p> <p>+ Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.</p>	
--	--	---	--

11	<i>Cử tri A Nghĩa, thôn Kon Dao Yóp, xã Đăk Long:</i> Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện kiểm tra có giải pháp khắc phục nhanh các điểm sạt lở đường tránh lũ, trong đó nguy cấp là đoạn (<i>dốc ba đông</i>) thuộc địa phận xã Diên Bình đã sạt lở hết phần lề đường, gây mất an toàn giao thông.	UBND huyện đã Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô và các đơn vị có liên quan rà soát, lập hồ sơ đề nghị giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đối với Công trình nêu trên theo quy định tại khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 5 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ (<i>đoạn thuộc địa bàn huyện Đăk Tô</i>) về huyện Đăk Tô để quản lý. Ý kiến của cử tri Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu và trong quá trình bàn giao huyện có đề xuất Huyện Đăk Tô sớm khắc phục sửa chữa.	
12	<i>Cử tri Nguyễn Văn Công, thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi:</i> Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và UBND các xã Đăk Long, Đăk Pxi có giải pháp để bảo vệ, duy trì, bảo dưỡng đường tránh lũ, nhất là các nút giao đường sản xuất với đường tránh lũ vì mùa mưa đất đá tràn ra đường gây cản trở giao thông.	Ý kiến cử tri trùng nội dung với ý kiến Cử tri A Nghĩa, thôn Kon Dao Yóp, xã Đăk Long. đã trả lời tại mục 1 phần này (<i>Báo cáo số 980/BC-UBND, ngày 11/11/2023</i>)	
13 - 14	<i>Cử tri Nguyễn Thị Lánh, TDP 7, thị trấn Đăk Hà:</i> - Nội dung 1: Cổng chào của TDP 7 tại đường Chu Văn An trước đây làm khi có sự thống nhất của lãnh đạo UBND huyện và hỗ trợ của MTTQVN huyện, mỗi hộ dân TDP đóng góp 150.000 đồng để xây dựng Cổng chào. Vừa qua, làm đường Chu Văn An huyện có cam kết với Nhân dân là sẽ hỗ trợ lại tiền làm cổng chào cho TDP từ 30 đến 50 triệu đồng, nhưng đến nay TDP chưa được hỗ trợ và TDP đã có ý kiến lên Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và UBND huyện thì được trả lời là việc xây dựng cổng chào trước đây là sai quy định. Đề nghị UBND huyện xem xét lại nội dung Công văn số 61, ngày 20/03/2022 của UBND huyện. - Nội dung 2: Tại công viên khu vực tượng đài có chỗ đã lún, hư hỏng tạo thành hố thụt sâu đã bị từ lâu đã	- Nội dung 1: Cổng chào TDP 7 thị trấn Đăk Hà được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1951/QĐ-UBND, ngày 08/7/2008. Cổng chào thiết kế bề rộng tổng thể 8,9 m. Theo Đồ án quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Đăk Hà được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt tại quyết định số 565/QĐ-UBND, ngày 20/8/2022, trong đó đường Chu Văn An quy hoạch với bề rộng 20 m (nền đường 12m, vỉa hè mỗi bên 4 m). Như vậy, Cổng chào TDP 7 thị trấn Đăk Hà xây dựng trong phạm vi đất của đường Chu Văn An, sai quy định. Do đó không đủ cơ sở để thực hiện Bồi thường cổng chào. - Nội dung 2: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND thị trấn Đăk Hà kiểm tra hiện trường, đánh giá nguyên nhân gây lún, hư hỏng và đã được xử lý đắp đất hoàn trả hố thụt lún, còn việc hoàn trả hiện trạng mặt đường bằng bê tông nhựa đang chờ tiếp tục triển khai thực hiện.	

	hơn 1 tháng nay nhưng vẫn chưa được khắc phục. Đề nghị UBND huyện có phương án xử lý, khắc phục để nhân dân đi lại thuận tiện, tránh tai nạn giao thông.		
15	<i>Cử tri Hà Quang Tứ, TDP 6, thị trấn Đăk Hà:</i> Đường Hoàng Thị Loan hiện nay đang được nhà nước đầu tư xây dựng. Đường cong làm xấu mỹ quan đô thị, 5m vỉa hè chia làm 2 mỗi bên 2,5m để nắn đường cho thẳng, giảm chi phí nhiên liệu và thời gian. Phần đất dư thừa tại đường Hoàng Thị Loan là hành lang nay không phù hợp. Đề nghị giao đất có thu tiền, đổi đất lấy công trình cho các các hộ liền kề...để người dân xây dựng đồng bộ sạch đẹp. Không để lãng phí đất của nhà nước, người dân không thể lấn chiếm đất công.	<ul style="list-style-type: none"> - Ủy ban nhân dân huyện sẽ quan tâm ý kiến đóng góp của cử tri. Tuy nhiên, việc thực hiện giao đất cho các hộ dân phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. - Hiện nay, UBND huyện đang triển khai lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị thị trấn Đăk Hà đến năm 2035, do đó UBND huyện sẽ quan tâm quy hoạch tuyến đường Hoàng Thị Loan phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định. 	